

Yến sào Khánh Hòa vinh danh nữ CBCNV xuất sắc năm 2023

02:18 20/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Trong không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã khen thưởng, vinh danh 60 nữ cán bộ, công nhân viên tiêu biểu xuất sắc, đồng thời tặng hoa chúc mừng cho các nữ đại biểu và nữ lãnh đạo công ty.

Ngày 19/10, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa tổ chức sự kiện khen thưởng và kỷ niệm nhân dịp 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và hướng tới kỷ niệm 33 năm thành lập công ty.



Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa, phát biểu khai mạc_Ảnh:

Đ.L.

Để tri ân những đóng góp của các nữ lãnh đạo đối với sự phát triển của Yến sào Khánh Hòa, phát huy truyền thống “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, cũng như dành tình cảm đối với các nhà báo nữ

trên địa bàn, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao tặng những bó hoa tươi thắm cùng lời tri ân sâu sắc.

Cũng nhân dịp này, Yến sào Khánh Hòa tổ chức tổng kết hội diễn văn nghệ cán bộ, công nhân lao động công ty lần thứ XVII. Đây là hội diễn truyền thống được tổ chức thường niên, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và bày tỏ sự ghi nhận, tôn vinh đối với phái nữ của công ty. Các đội thi ở 3 thể loại gồm: múa và nhảy, hát múa và tốp ca. 30 tiết mục trong hội diễn thể hiện khá đa dạng ở nhiều chủ đề, từ tình yêu biển đảo quê hương, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam đến tôn vinh ngành nghề yến sào...



Hội diễn văn nghệ cán bộ, công nhân lao động công ty lần thứ XVII là hoạt động thường niên thể hiện văn hóa doanh nghiệp_Ảnh: Đ.L.

Thông qua hội diễn, các cán bộ, nhân viên công ty có thêm cơ hội giao lưu học hỏi, thể hiện cá tính và sở trường của bản thân, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần, hăng hái thi đua hơn nữa trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty cũng như sự phát triển bền vững của thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào, Chủ tịch Hội phụ nữ Công ty Yến sào cho biết, Hội Phụ nữ Công ty Yến sào Khánh Hòa được thành lập năm 2013 và xuyên suốt quá trình hoạt động, Hội được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám

đốc công ty, nhằm ngày càng phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong công tác của doanh nghiệp.



Công ty Yến sào Khánh Hòa tặng hoa các đại biểu nữ là phóng viên các cơ quan thông tin truyền thông tới dự. Ảnh: TMN.

Hiện nay, Hội Phụ nữ Công ty có hơn 2.500 hội viên phụ nữ thuộc 28 đơn vị trực thuộc, công ty thành viên, công ty cổ phần thành viên, các chi nhánh, thị trường khắp mọi miền Tổ quốc, chiếm gần 50% lao động toàn công ty.

Trong các năm qua, lãnh đạo công ty luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nữ nhân viên công ty có cơ hội phát huy năng lực, chuyên môn, sở trường tham gia trong các lĩnh vực công tác: quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu khoa học...

Yến sào Khánh Hòa cũng tự hào khi có nhiều nữ lãnh đạo giữ chức vụ quan trọng, có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của công ty.

Trong dịp này, công ty cũng khen thưởng và tặng bằng khen danh hiệu “Nữ cán bộ, công nhân viên tiêu biểu xuất sắc năm 2023” cho 60 cá nhân và tặng hoa chúc mừng cho các nữ đại biểu và nữ lãnh đạo của công ty.

Thanh Bình

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/yen-sao-khanh-hoa-vinh-danh-nu-cbcnv-xuat-sac-nam-2023>